

# บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษา IELTS สำหรับนักเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง รวม มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท

ทุนการศึกษา IELTS ของบริติช เคานซิล ประจำปีการศึกษา 2560/61 ได้เปิดให้นักเรียนที่กำลังวางแผนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2561 สมัครขอรับทุนการศึกษา ซึ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุน Local Prize สำหรับนักเรียนไทย จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่ากว่า 270,000 บาท และทุน Regional Prize รวมมูลค่ากว่า 2,475,000 บาท สำหรับผู้ชนะซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2554 มีผู้ได้รับทุนไปแล้วกว่า 80 ทุน ซึ่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์วิศวกรรม ประวัติศาสตร์ การสื่อสารสาธารณะ และการแสดง

นายสติฟ อัดัมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง บริติช เคานซิล กล่าวว่า บริติช เคานซิล ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยสานฝันของนักเรียนจากหลายหลายพื้นเพให้เป็นจริง ด้วยการให้พวกเขาได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เพิ่มความเข้าใจในโลก และเดินทางกลับประเทศของตนพร้อมองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงความมั่นใจที่เพิ่มสูงขึ้น และมุมมองที่สดใหม่ โดย IELTS จะยังคงทำหน้าที่สำคัญ ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการย้ายถิ่นฐานต่อไป ซึ่งการสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียน บริษัท และหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีผู้เข้าสอบ IELTS มากกว่า 3 ล้านคนทั่วโลก ทำให้ IELTS เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ต้องการจะสานฝันของตัวเองให้เป็นจริง ผ่านโอกาสที่ได้จากการศึกษาต่อต่างประเทศ

Sue Yen Chong ผู้ได้รับทุน Grand Prize ประจำปีการศึกษา 2559/60 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาช กล่าวว่า ฉันรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสอันประเมินมูลค่าไม่ได้จากบริติช เคานซิล และ IELTS ซึ่งทำให้ฉันได้ศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมในต่างประเทศ อันเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันถึงมาตลอดชีวิต เพราะฉันเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทัศนคติ คือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานได้ด้านสถาปัตยกรรม โดยทุนการศึกษานี้มีคุณค่าต่อฉันมาก เพราะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศ แต่ยังช่วยทำความฝันที่ฉันตั้งใจไว้มาสู่ความเป็นจริง นอกจากนี้ ทุนการศึกษานี้ยังเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดถึงความช่วยเหลืออันมหาศาลของบริติช เคานซิล ต่อการศึกษาของนักเรียนอย่างฉัน

ทุนการศึกษา IELTS ประจำปีการศึกษา 2560/2561 เปิดรับใบสมัครจากนักเรียนซึ่งมีถิ่นพำนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี โทและเอก ในปี 2561 ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ระดับ 6 ทั้ง 4 ทักษะ จากการเข้าสอบกับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ 30 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนได้ที่ <https://www.ieltsasia.org/ieltsprize/application>.

ทั้งนี้ บริติช เคานซิล ในฐานะตัวแทนจัดสอบ IELTS อย่างเป็นทางการ ได้ดำเนินการจัดสอบถึง 4 ครั้งต่อเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมสอบ โดยเรายังให้การสนับสนุนนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบแล้วได้เตรียมตัวสอบ IELTS อย่างเต็มที่ ด้วยหลักสูตรออนไลน์ “Road to IELTS” ฟรี 30 ชั่วโมง รวมถึงแบบฝึกหัดออนไลน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่ <https://www.ieltsasia.org/th/>

หมายเหตุ

ทุน Local Prize (ระดับประเทศ)

จำนวน 3 ทุน

88,000 บาท

ทุน Regional Prize (ระดับภูมิภาค)

รางวัล Grand prize

ค่าเล่าเรียนปีแรก สูงสุด 1,760,000 บาท

รางวัลที่ 2

440,000 บาท

รางวัลที่ 3

220,000 บาท

-จบ-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คุณกัญฐณัฐ จรัสชัยมงคล

ผู้จัดการการตลาดด้านการสอบ บริติช เคานซิล ประเทศไทย

โทรศัพท์: 02 657 5654

อีเมล: [kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th](mailto:kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th)

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ :

เกี่ยวกับ บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล คือ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เราสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสหราชอาณาจักรและนานาชาติ เราสร้างประโยชน์แก่ประเทศที่เราทำงานด้วย ผ่านทรัพยากรทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น

โดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน เราทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษาและประชาสังคม แต่ละปีเราสื่อสารกับผู้คนโดยตรงมากกว่า 65 ล้านคน และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ข่าวสาร และสื่อสิ่งพิมพ์กับผู้คนกว่า 660 ล้านคน บริติช เคานซิล ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ภายใต้พระบรมราชานุญาตและพระราชบัญญัติองค์การอิสระแห่งสหราชอาณาจักร รายได้ส่วนใหญ่ของเรามาจากโครงการต่างๆ และการให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และการสอบ นอกจากนี้ เรายังได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรร้อยละสิบห้าจากเงินทุนทั้งหมดเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านโครงการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก โดย IELTS คือหนึ่งในผู้บุกเบิกการสอบภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ เมื่อกว่า 25 ปีมาแล้ว และยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานของการสอบภาษาอังกฤษมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง

การสอบ IELTS มีบริติช เคานซิล IDP: IELTS Australia และ Cambridge English Language Assessment เป็นเจ้าของร่วม